

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã Sơn Tinh

Thực hiện Công văn số 2144/UBND ngày 09 tháng 8 năm 2024 của UBND huyện Sơn Tây về việc báo cáo kết quả thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;

UBND xã Sơn Tinh báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN:

1. Công tác chỉ đạo điều hành:

UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện Dự án 1- Dự án 3 trong năm 2022 cụ thể như sau:

Công văn số 1392/UBND ngày 21/10/2022 về việc triển khai thực hiện Tiểu dự án 1- Dự án 3, thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội và miền núi;

Công văn số 1561/UBND ngày 21/11/2022 về việc phối hợp triển khai thực hiện Tiểu dự án 1- Dự án 3, thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN;

Công văn số 1710/UBND ngày 15/12/2022 về việc triển khai thực hiện những nội dung của Tiểu dự án 1- Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia PTKTXH vùng ĐBDTTS và miền núi;

Quyết định 3067/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 về việc phê duyệt danh sách hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thuộc đối tượng hỗ trợ bảo vệ rừng của Tiểu dự án 1- Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi.

Sau khi được UBND huyện ban hành các văn bản để triển khai thực hiện, UBND xã phối hợp với cán bộ Hạt kiểm lâm phụ trách địa bàn tổ rà soát, nghiệm thu, đánh giá kết quả quản lý, bảo vệ rừng đối với diện tích rừng của hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư được giao rừng Phương án giao rừng năm 2022 có diện tích nằm trong Chương trình hỗ trợ bảo vệ rừng Tiểu dự án 1 - Dự án 3, thuộc

Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN; niêm yết công khai diện tích hỗ trợ bảo vệ rừng kế hoạch năm 2022 của các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư tại trụ sở làm việc UBND xã và nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng 5 thôn. Kế hoạch rà soát, nghiệm thu, đánh giá kết quả quản lý, bảo vệ rừng và các hồ sơ, biên bản nghiệm thu có liên quan đối với diện tích rừng của hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư được giao rừng Phương án giao rừng năm 2022 có diện tích nằm trong hỗ trợ bảo vệ rừng Tiểu dự án 1 - Dự án 3, thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN.

2. Tình hình thực hiện:

- Kết quả thực hiện các nội dung tiểu dự án; công tác giải ngân, thanh quyết toán:

+ Năm 2021: Không thực hiện dự án.

+ Năm 2022: Tổng diện tích được nghiệm thu chi trả cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư để quản lý bảo vệ rừng là: 41,27 ha/ 05 hộ và 01 cộng đồng. Tổng số tiền được chi trả là: 16.508. 000 đồng.

+ Năm 2023: UBND huyện Sơn Tây bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại Quyết định số 1987/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 với tổng kinh phí là 1.604 triệu đồng (*trong đó: NSTW: 1.395 triệu đồng; NS tỉnh: 209 triệu đồng*).

- Năm 2024: UBND huyện Sơn Tây bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 04/4/2024 với tổng kinh phí là 3.826 triệu đồng (*trong đó: NSTW: 3.478 triệu đồng; NS tỉnh: 348 triệu đồng*)

*Hiện nay chưa có Văn bản hướng dẫn của cấp trên về trình tự, thủ tục cho nên UBND gặp rất nhiều khó khăn khi triển khai thực hiện. UBND xã xin điều chỉnh vốn 02 năm (năm 2023 và năm 2024) với số tiền là: 5.397 triệu đồng, Còn lại 33 triệu đồng để thực hiện chi trả cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư quản lý bảo vệ rừng.

Trong đó:

+ Năm 2023: Điều chỉnh vốn 1.587,5 triệu đồng. Còn để lại 16.5 triệu đồng để thực hiện chi trả cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư quản lý bảo vệ rừng.

+ Năm 2024: Điều chỉnh vốn 3.809,5 triệu đồng. Còn để lại 16,5 triệu đồng để thực hiện chi trả cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư quản lý bảo vệ rừng.

- Công tác tuyên truyền; kiểm tra, giám sát; tình hình thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định:

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ rừng như: Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Triển khai quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh, tại Quyết định 1799/QĐ-UBND ngày 15/11/2021; Nghị định số 27/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Nghị định 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp, Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.....đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, và mọi tầng lớp Nhân dân có liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn xã tạo sự chuyên biến rõ nét về nhận thức, trách nhiệm và hành động trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.

- Công tác kiểm tra, giám sát các trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng rừng một cách chặt chẽ.

- Tình hình thực hiện báo cáo định kỳ đúng theo quy định.

3. Đánh giá chung:

3.1. Kết quả thực hiện:

- Giai đoạn 2021-2023

+ Năm 2021: Không thực hiện dự án.

+ Năm 2022: Hạt kiểm lâm Sơn Tây thực hiện.

UBND xã phối hợp với Hạt kiểm lâm Sơn Tây tổ chức nghiệm thu, chi trả cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư để quản lý bảo vệ rừng là: 41,27 ha/ 05 hộ và 01 cộng đồng. Tổng số tiền được chi trả là: 16.508.000 đồng.

+ Năm 2023, 2024: Chưa triển khai thực hiện. Nguyên nhân: Hiện nay chưa có Văn bản hướng dẫn của cấp trên về trình tự, thủ tục, nên gặp rất nhiều khó khăn khi triển khai, cho nên UBND xã chưa đủ cơ sở để triển khai thực hiện

3.2. Đánh giá những kết quả đạt được:

Trong thời gian thực hiện tiểu dự án 1- dự án 3, nhờ sự chỉ đạo sâu sắc UBND huyện, đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo UBND xã và chủ rừng thực hiện. Nhìn chung hộ gia đình, cá nhân cộng đồng dân cư đã tích cực, chủ động tổ chức

tuần tra công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đối với diện tích rừng được giao quản lý.

Chương trình, Dự án đã đem lại hiệu quả cho cuộc sống của người dân tham gia bảo vệ rừng góp phần làm thay đổi tập quán canh tác, gắn đời sống của người dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng, góp phần hạn chế việc phát nương làm rẫy; nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, cải thiện sinh kế cho người dân, nhất là người dân tộc thiểu số, đóng góp ngày càng tăng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội ngày càng được cải thiện.

3.3. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:

- Tồn tại:

+ Mặc dù công tác tuyên truyền đã được tổ chức triển khai nhưng người dân vẫn chưa thực sự quan tâm đến công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Việc trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn đã được các cấp, các ngành tổ chức triển khai nhưng người dân vẫn chưa đầu tư vào việc trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn để nâng cao năng suất và chất lượng rừng trồng.

+ Công tác quản lý bảo vệ rừng còn gặp nhiều khó khăn; tình trạng vi phạm pháp luật về lâm nghiệp vẫn còn xảy trên địa bàn xã.

+ Hiện nay vốn đã được phân bổ cho UBND xã tại Tiểu dự 1, Dự án 3. Tuy nhiên chưa có văn bản hướng dẫn của cấp trên cụ thể trình tự, thủ tục, nên UBND xã gặp rất nhiều khó khăn khi triển khai thực hiện.

- Nguyên nhân:

+ Nhận thức, ý thức và trách nhiệm của người dân về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng còn hạn chế, chưa coi trọng công tác bảo vệ và phát triển rừng.

+ Xã Sơn Tinh là địa bàn giáp ranh các xã trong huyện và huyện bạn có địa hình phức tạp, đường sá đi lại khó khăn, nhiều kiểu trạng thái rừng xen kẽ; lực lượng quản lý bảo vệ rừng mỏng, trang bị công cụ hỗ trợ còn thiếu, cho nên công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý luôn gặp nhiều khó khăn.

- Chưa có văn bản hướng dẫn của cấp trên, cho nên UBND chưa triển khai thực hiện.

II. CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH VÀ NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN TDA NĂM 2024 VÀ NĂM 2025

- UBND xã tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ tiểu dự án 1, dự án 3 trong thời gian đến.

IV. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ẢNH HƯỞNG CỦA TIỂU DỰ ÁN SAU 03 NĂM THỰC HIỆN:

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được giao rừng trong công tác bảo vệ rừng, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, cải thiện sinh kế cho người dân, nhất là người dân tộc thiểu số.

- Duy trì độ che phủ rừng, bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có nhất là rừng tự nhiên; quản lý rừng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học, chống suy thoái đất, giảm thiểu tác động tiêu cực của thiên tai, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, cung ứng dịch vụ môi trường rừng.

- Giảm các hành vi phá rừng, lấn chiếm rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật, cháy rừng góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

- Hỗ trợ kinh phí hàng năm đối với diện tích rừng đã giao cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn để duy trì các hoạt động bảo vệ rừng, diện tích rừng đã giao cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn hiện nay chưa có sản phẩm để hưởng lợi.

- Công tác phối hợp các ngành đoàn thể xã chưa thực sự quan tâm đúng mức; ý thức của một số hộ dân trong công tác bảo vệ rừng còn nhiều hạn chế.

- Chủ rừng được nhà nước giao rừng, giao khoán để bảo vệ rừng nhưng chưa làm hết trách nhiệm, diện tích rừng được nhà nước giao quản lý vẫn còn bị khai thác, phá trái pháp luật.

V. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP, ĐỊNH HƯỚNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TDA TRONG THỜI GIAN TỚI:

1. Đề xuất giải pháp: Tiếp tục hỗ trợ nguồn kinh phí để tổ chức thực hiện tốt việc khoán bảo vệ rừng, hỗ trợ bảo vệ rừng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ rừng. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lâm nghiệp, tham gia trồng rừng gỗ lớn và vận động nhân dân trên địa bàn xã ký cam kết bảo vệ rừng và PCCCR; phối hợp với hạt kiểm lâm, trạm quản lý bảo vệ rừng truy quét các điểm nóng về phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật và tuần tra, kiểm soát lâm sản nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi phá rừng, khai thác, mua, bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật trên địa bàn huyện; tham mưu cấp thẩm quyền xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm về Luật Lâm nghiệp. Phối hợp với các ngành liên quan triển khai công tác liên kết các hoạt động bảo vệ rừng, cấp chứng chỉ rừng bền vững trên địa bàn, góp thành hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện. Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 – Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trong năm 2024.

2. Kiến nghị, đề xuất:

- Đề nghị UBND tỉnh có văn bản hướng dẫn quy định trợ cấp gạo cho hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, hộ người kinh nghèo tham gia bảo vệ và phát triển rừng theo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030.

- Đề nghị sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị cấp thẩm quyền cấp kinh phí quản lý, bảo vệ rừng theo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 cho năm 2021; đồng thời Tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ cấp xã; về trình tự, thủ tục trong quá trình tổ chức thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã Sơn Tinh; Kính gửi phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sơn Tây tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Phòng NN&PTNT huyện;
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trần Quý